

THÔNG BÁO

Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh - Nguyễn Tuấn Thanh tại cuộc họp giải quyết khiếu nại của công dân trên địa bàn tỉnh.

Ngày 20 tháng 10 năm 2022, tại Trụ sở Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh - Nguyễn Tuấn Thanh chủ trì cuộc họp để xem xét, giải quyết khiếu nại, kiến nghị của công dân trên địa bàn tỉnh.

Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo: Công an tỉnh, Thanh tra tỉnh, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tư pháp, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Hội Luật gia tỉnh, Ban Tiếp công dân tỉnh, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh; Ủy ban nhân dân thành phố Quy Nhơn; Ủy ban nhân dân xã Bình Nghi (*huyện Tây Sơn*) và Ủy ban nhân dân phường Nhơn Bình, Ủy ban nhân dân phường Nhơn Phú (*thành phố Quy Nhơn*).

Sau khi nghe các ngành chức năng của tỉnh báo cáo kết quả kiểm tra, rà soát hồ sơ và ý kiến tham gia của đại diện cơ quan dự họp, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh - Nguyễn Tuấn Thanh có ý kiến kết luận như sau:

1. Trường hợp ông Lý Minh Khương và một số hộ dân ở xóm Tây, thôn Thủ Thiện Hạ, xã Bình Nghi, huyện Tây Sơn.

Kết luận: Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Thanh tra tỉnh, Ban Tôn giáo tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện Tây Sơn và các cơ quan chức năng liên quan kiểm tra thực địa, thống kê các công trình đã xây dựng trên đất, rà soát toàn bộ hồ sơ quản lý đất đai và các quy định của pháp luật liên quan, thống nhất phương án xử lý và tổng hợp báo cáo đề xuất Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, chỉ đạo giải quyết theo quy định.

- Giao Ban Tôn giáo tỉnh kiểm tra, rà soát lại toàn bộ hồ sơ đề nghị công nhận cơ sở tôn giáo, nguồn gốc đất của cơ sở tôn giáo, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Giao Ủy ban nhân dân huyện Tây Sơn báo cáo Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã Bình Nghi tăng cường công tác quy hoạch, quản lý đất đai, kiên quyết xử lý các công trình xây dựng trái phép, không phù hợp quy hoạch tại Khu sinh hoạt cộng đồng xóm Tây, xã Bình Nghi, huyện Tây Sơn theo đúng quy định của pháp luật.

2. Trường hợp ông Lê Văn Thông, Lê Văn Lành và Lê Đình Chương ở tổ 43, khu vực 6, phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn.

Kết luận: Cơ bản thống nhất với kết quả kiểm tra, xác minh và đề xuất của Thanh tra tỉnh tại Văn bản số 701/TTT-P3 ngày 22 tháng 9 năm 2022, theo đó:

- Giao Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh tiếp thu ý kiến của đại diện các cơ quan chức năng tại cuộc họp; điều chỉnh lô đất ở có diện tích 187,5m² dự kiến giao cho hộ ông Lê Văn Thiều thành 02 lô đất ở để giao lại cho hộ ông Lê Văn Thiều (01 lô có diện tích khoảng 100m² đến 125m²) và ông Lê Văn Lành (01 lô có diện tích khoảng 60m² đến 85m²). Đồng thời, giao cho hộ ông Lê Văn Thông 01 lô đất ở, thu tiền sử dụng đất theo giá thị trường, báo cáo kết quả thực hiện cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Ủy quyền cho Chánh Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, Ủy ban nhân dân thành phố Quy Nhơn tổ chức đối thoại với ông Lê Văn Thông, Lê Văn Lành và Lê Đình Chương, báo cáo kết quả đề Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết khiếu nại của công dân theo quy định.

3. Trường hợp ông Phạm Văn Cờ và một số công dân ở tổ 17, khu vực 3, phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn.

Kết luận: Thống nhất kết quả kiểm tra, rà soát hồ sơ bồi thường và đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Văn bản số 154/BC-STNMT ngày 09 tháng 8 năm 2022, theo đó: *Nội dung ông Phạm Văn Cờ và một số hộ dân kiến nghị đã được các cơ quan chức năng của tỉnh kiểm tra, rà soát và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết trả lời cụ thể tại Văn bản số 6593/UBND-TD ngày 19 tháng 10 năm 2021, với nội dung: “Việc ông Phạm Văn Cờ, ông Nguyễn Hữu Thân và ông Phạm Lý Công (đại diện) so bì, đề nghị tính toán hỗ trợ bổ sung đối với diện tích đất nông nghiệp bị thu hồi để thực hiện dự án Hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư phía Đông chợ Dinh mới tương tự như đối với dự án Khu dân cư phía Tây đường Trần Nhân Tông (phường Nhơn Phú) là không có cơ sở xem xét, giải quyết”.* Nay, ông Phạm Văn Cờ và một số hộ dân nêu trên tiếp tục gửi đơn với nội dung đã được giải quyết, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh không đặt vấn đề xem xét lại nội dung đơn nêu trên của ông Phạm Văn Cờ và một số hộ dân.

Giao Ban Tiếp công dân tỉnh dự thảo Văn bản trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trả lời cho công dân theo quy định.

4. Trường hợp ông Nguyễn Nhâm và một số công dân ở tổ 01, 02 và 03, khu vực 8, phường Nhơn Phú, thành phố Quy Nhơn.

Kết luận: Thống nhất kết quả kiểm tra, rà soát hồ sơ bồi thường và đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Văn bản số 154/BC-STNMT ngày 09 tháng 8 năm 2022, theo đó: *Nội dung ông Nguyễn Nhâm và một số hộ dân kiến nghị đã được các cơ quan chức năng của tỉnh kiểm tra, rà soát và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết trả lời cụ thể tại Văn bản số 1916/UBND-TD ngày 13 tháng 4 năm 2022, với nội dung: “Việc kiến nghị của ông Nguyễn Nhâm và một số công dân ảnh hưởng giải phóng mặt bằng Dự án xây dựng phía Đông Viện sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Quy Nhơn tại phường Nhơn Phú,*

thành phố Quy Nhơn là không có cơ sở để xem xét, giải quyết". Nay, ông Nguyễn Nhân và một số hộ dân nêu trên tiếp tục gửi đơn với nội dung đã được giải quyết, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh không đặt vấn đề xem xét lại nội dung đơn nêu trên của ông Nguyễn Nhân và một số hộ dân.

Giao Ban Tiếp công dân tỉnh dự thảo Văn bản trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trả lời cho công dân theo quy định.

Thừa lệnh Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thông báo đề Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận :

- TT. Tỉnh ủy (b/c);
- CT và PCTTT Nguyễn Tuấn Thanh (b/c);
- Các cơ quan dự họp;
- CVP và PVP-TD;
- Lưu: VT, HSVV-TD.

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

Trần Trọng Triêm